

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๐๑๗.๕/ว ๑๐๕๑



ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๙๐๐๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง การกำชับเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและโปร่งใส

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารและนายอำเภอทุกอำเภอ

ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ขณะนี้ปรากฏข่าวที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัด และข้าราชการในสังกัดเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์หลายกรณี เช่น โครงการงบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งในปีนี้มีจำนวนมากกว่าทุกปี การอนุญาตเปิดปิดโรงแรมและสถานบริการ รวมทั้งการขอรับบริจาคโดยอ้างการกุศลของจังหวัดและอำเภอ เป็นต้นไป เพื่อไม่ให้กระทบต่อภาพลักษณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการในสังกัดจึงให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. วางระบบการทำงานต่างๆ ให้ถูกต้องตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมาย ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ให้เกิดช่องว่างในอันที่ให้อาจถูกกล่าวหาว่าไม่โปร่งใสหรือส่อไปในทางทุจริต ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ หลังดำเนินการ ตลอดจนระบบการตรวจสอบ ติดตาม กำกับให้เป็นไปตามแผนงาน

๒. ควรเพิ่มช่องทางให้ประชารัฐจังหวัด ประชาคมจังหวัด หรือประชาชนในพื้นที่เข้ามาเป็นกลไกในการมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ของการทำงาน เช่น ประกาศ รายละเอียดโครงการ ลงในเว็บไซต์ ติดป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการไว้ในพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่ดำเนินการ รวมทั้งให้เพิ่มภาคประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการต่างๆ ตามขั้นตอนงานพัสดุ

๓. งดเว้นหรือยกเลิกงานการสาธารณกุศล เกี่ยวกับการขอรับบริจาคหรือการเรียกรับจากประชาชนโดยตรง หรือผ่านส่วนราชการ เว้นแต่เป็นการดำเนินการขององค์กรการกุศลที่มีคณะกรรมการรับผิดชอบดำเนินการโดยตรง

๔. ขอให้ทุ่มเททำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและเจตนาที่บริสุทธิ์ มิได้มุ่งผลประโยชน์ส่วนตนแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติ รวมทั้งควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางข้างต้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรสิทธิ์ สุทธิสรไกร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร/โทรสาร. ๐ ๔๒๖๑ ๔๙๔๑ มท. ๔๙๑๑๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : mukdahan_per@hotmail.com